

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน	
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7.2.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเอียดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ 2. นายเกียรติศักดิ์ บริสุทธิ์	ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นายนิเวศน์ หาญสมุทร 2. นายคณิต คงช่วย 3. นางสาวทิมพิกา สอนสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ : 0-2222-4882	โทรศัพท์ : 0-2222-4882
คำอธิบาย : พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเอียดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการทุจริตในระดับชาติ	
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :	
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
1	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเอียดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม ขท 01 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้ ตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยได้ปรับปรุงสถานะของผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิงหมายเลข 1
2	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประมวลผลข้อมูลการทุจริต ตามแบบ ขท 01 ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ในการเฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเอียดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง 2
3	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา หรือวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบฟอร์ม ขท 02 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้ รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิงหมายเลข 3
4	รายงานข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

5	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวม 3 ครั้ง</p> <p>ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง หมายเลข 4</p>
---	--

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 1+2	ขั้นตอนที่ 1+2+3	ขั้นตอนที่ 1+2+3+4	ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	5	0.05

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

การดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จะอาศัยข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวบรวมมาจากสำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่รวบรวมมาจากกองคลัง แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำตามแบบ ขท 01 และแบบ ขท 02 ตลอดจนจัดทำข้อมูลตามแบบ ขท 01 ให้อยู่ในรูปแบบภูมิด้วย และได้รายงานข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบทางอีเมล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้รวบรวมข้อมูลนี้ รวม 3 ครั้ง โดยเป็นข้อมูลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ระบบการรับเรื่องราร้องทุกข์ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์ สป. และระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง สป.

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ตัวชี้วัดกำหนด มิใช่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง และการจัดส่งข้อมูลทางอีเมลโดยการบีบอัดไฟล์อาจเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน

หลักฐานอ้างอิง :

1. สำเนาสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.
2. สำเนาแผนภูมิข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ได้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.
3. สำเนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.
4. สำเนาหลักฐานการได้รับข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน และสำเนาหลักฐานการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ในรอบ 12 เดือน